



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครื่องสำอางโฆษณาเกินจริง ใช้แล้ว ขาวใส อาจลักลอบใส่สารอันตรายให้ผิวขาวเร็ว



ในกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสบู่คลอรีน โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงใช้แล้วผิวขาวใส ขายกันอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบว่า สบู่คลอรีน (Chlorine Soap) มีการจดแจ้งด้วยระบบอัตโนมัติ เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5856095 และ 10-1-5855918 โดยสูตรที่มาจากทาง อย. ไม่มีสารฟอกสีในกลุ่มคลอรีน เช่น Sodium hypochlorite , Calcium hypochlorite เป็นส่วนผสมแต่อย่างใด

คลอรีนเป็นสารที่มีการกัดกร่อนรุนแรง ไม่สามารถใช้กับผิวหนังได้ เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ผิวหนังอักเสบได้ และเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551 และในส่วนของกาโฆษณาสรรพคุณของเครื่องสำอางไม่สามารถแสดงสรรพคุณฟอกสีผิว หรือทำให้ผิวขาวกว่าสีผิวตามธรรมชาติได้ ตามคำสั่ง คณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง “ห้ามใช้ภาพหรือ ข้อความโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สามารถทำให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้สีผิวขาวขึ้น มากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน”

การเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น จากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการได้รับเครื่องสำอางที่อาจลักลอบใส่สารห้ามใช้หรือสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ เพราะหากมีปัญหาจากการใช้จะได้สามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบได้ ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยบอกรายละเอียดครบถ้วน มีชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแสดงอยู่อย่างชัดเจน มีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ถึงแม้จะเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย และสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักของเครื่องสำอางได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือที่ Oryor Smart Application ว่าตรงกับข้อมูลที่แสดงที่ฉลากหรือไม่ และควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยทาที่ท้องแขน 24-48 ชั่วโมงก่อนใช้เครื่องสำอาง หากใช้แล้วมีอาการผิดปกติต้องหยุดใช้ทันที แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- เอกสารอ้างอิง : 1. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค แหล่งสืบค้น http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/สบู่คลอรีน_ไม่สามารถทำให้ผิวขาวได้_อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อคำโฆษณา.pdf วันที่สืบค้น 27 เมษายน 2559
2. ภาพประกอบจาก http://all-free-download.com/free-photos/download/toiletries_03_hd_picture_168354.html และ <http://www.fga.com/border.htm> วันที่สืบค้น 27 เมษายน 2559